

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 30/06/2017 của UBND Tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017

Thực hiện Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 30/06/2017 của UBND Tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 02/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng cường các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017. Ủy ban nhân dân Huyện ban hành kế hoạch thực hiện với các nhiệm vụ, giải pháp trong 6 tháng cuối năm 2017 như sau:

I. TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017

1. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư, tăng trưởng kinh tế cao hơn.

a) Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan:

Tập trung triển khai, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 16/02/2017 của UBND tỉnh thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Kiên Giang. Thực hiện tốt Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm và chính sách hỗ trợ sản xuất lúa cho nông dân. Tăng cường khả năng theo dõi, dự báo tình hình lũ, bão, có kế hoạch tu bổ đê bao, bờ bao, chuẩn bị cơ sở vật chất thủy lợi để đảm bảo sản xuất đạt hiệu quả theo kế hoạch đề ra, giữ vững tổng sản lượng lúa năm 2017 đạt 412.350 tấn.

Hướng dẫn điều chỉnh lịch thời vụ thả tôm tại một số địa bàn; theo dõi chặt chẽ ổn định nguồn nước; vận động, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các hộ dân và các doanh nghiệp tăng thêm diện tích thả nuôi khi có điều kiện thuận lợi, nhất là đối với mô hình nuôi tôm công nghiệp, bán công nghiệp nhằm bù đắp sản lượng lúa hụt giảm so kế hoạch. Tiếp tục triển khai nhân rộng các mô hình nuôi tôm có hiệu quả, phân đầu tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản năm 2017 đạt 5.020 tấn, trong đó sản lượng tôm công nghiệp đạt 4.050 tấn theo kế hoạch đề ra.

b) Phòng Kinh tế hạ tầng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan:

Thường xuyên kiểm tra, quản lý thị trường; thực hiện tốt các biện pháp bình ổn giá cả, đảm bảo cung ứng hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng và sản xuất của nhân dân; tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” gắn với chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, vùng sâu, vùng xa, ven biển, hải đảo góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân vùng khó khăn. Hỗ trợ, kết nối đưa sản phẩm của doanh nghiệp vào các siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh. Phần đầu tổng mức bán lẻ hàng hóa năm 2017 đạt 330 tỷ đồng.

Tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm kiềm chế tai nạn giao thông nhất là vào mùa mưa bão năm 2017. Rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm phục vụ thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về pháp luật trật tự, an toàn giao thông, các nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông trên địa bàn.

c) Phòng Tài chính - KH, Chi Cục Thuế chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan:

Tập trung chỉ đạo khai thác các nguồn thu, triển khai quyết liệt các biện pháp chống thất thu ngân sách, chuyển giá, trốn thuế, kiên quyết thu hồi nợ đọng thuế; quản lý chi ngân sách nhà nước đảm bảo tiết kiệm, chặt chẽ, hiệu quả theo đúng dự toán được giao, hạn chế tối đa xử lý bổ sung ngoài ngân sách. Phần đầu cả năm tổng thu ngân sách nhà nước đạt 12,25 tỷ đồng.

Thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh

d) Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan:

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về biến đổi khí hậu, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, tài nguyên và môi trường. Tổ chức thực hiện tốt việc giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án; rà soát thời gian thực hiện thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận theo Nghị định số 01/2017/NĐ-CP, ngày 06/01/2017 của Chính phủ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm bảo vệ môi trường.

2. Tăng cường huy động có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Phòng Tài chính - KH chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan:

Đẩy mạnh huy động các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế xã hội. Thường xuyên rà soát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân theo Chỉ thị số 619/CT-UBND ngày 20/3/2017 của UBND tỉnh, đồng thời rà soát bổ sung danh mục các công trình cấp bách giai đoạn 2016-2020. Kiểm tra, chấn chỉnh

công tác đấu thầu, giám sát dự án đầu tư, các ngành và địa phương tăng cường phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư, các thủ tục hành chính có liên quan để đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình; đẩy nhanh quyết toán hoàn thành các công trình đã nghiệm thu....

3. Phát triển văn hóa xã hội và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, dân tộc, tôn giáo.

- Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

Tiếp tục triển khai thực hiện đạt hiệu quả Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 05/11/2014 của UBND tỉnh về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đẩy mạnh công tác phân luồng, hướng nghiệp sau trung học cơ sở, trung học phổ thông. Tổ chức công nhận các cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng.

- Phòng Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

Tiếp tục thực hiện các chính sách an sinh xã hội, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2017 trên địa bàn, giảm tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2017 đạt 4% so với năm 2016. Tăng cường công tác tư vấn, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động, phấn đấu đào tạo nghề và giải quyết việc làm đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Quan tâm công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; thực hiện tốt công tác bình đẳng giới.

- Phòng Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

Chủ động phòng chống dịch bệnh, kiểm soát bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng trong mùa mưa và những tháng cuối năm. Tích cực thanh kiểm tra về an toàn thực phẩm. Nâng cao chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

- Phòng Văn hóa thông tin chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

Tập trung tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng trong những tháng cuối năm. Tăng cường quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa và các lễ hội truyền thống của dân tộc. Tiếp tục đầu tư xây dựng gắn với nâng cao chất lượng hoạt động các thiết chế văn hóa - thể thao ở cơ sở. Phát triển mạnh mẽ phong trào thể dục thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao.

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, các cơ quan truyền thông trên địa bàn triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về tầm quan trọng của tăng trưởng kinh tế, nhất là cộng đồng doanh nghiệp, tạo sự hứng khởi trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Chỉ đạo các doanh nghiệp bur chính, viễn thông đóng trên địa bàn đảm bảo việc cung cấp dịch vụ an toàn thông tin, các quy định về giá cước, tiêu chuẩn, chất lượng dịch vụ phục vụ tốt nhu cầu thông tin, liên lạc.

- Phòng Dân tộc chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

Tiếp tục thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là tình hình khu vực biên giới trước, trong và sau bầu cử Hội đồng nhân dân cấp xã, của Vương quốc Campuchia.

- Phòng Tư pháp chủ trì: Thẩm định kịp thời và nâng cao chất lượng các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trình Hội đồng nhân dân Huyện và UBND Huyện ban hành; tập trung kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) tại các cơ quan, đơn vị và tổ chức tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về TTHC, quy định hành chính tại các ban, ngành, cấp huyện, cấp xã; rà soát nội dung thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp khởi nghiệp.

- Thanh tra Huyện phối hợp các lực lượng chức năng, địa phương: Chủ động nắm tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, đặc biệt các khiếu nại phức tạp, đông người và chủ động tham mưu giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở, không để phát sinh khiếu nại kéo dài, khiếu nại vượt cấp. Tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng...

- Phòng Nội vụ, phối hợp các cơ quan có liên quan:

Tăng cường thực hiện có hiệu quả các giải pháp nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiểm tra, thanh tra công vụ. Tham mưu UBND Huyện tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn cấp Huyện, cấp xã. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính; Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX)

- Công an Huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

Tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động đảm bảo an ninh, trật tự tổ chức các sự kiện quan trọng trên địa bàn. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh tư tưởng, văn hóa, an ninh mạng, an ninh thông tin và truyền thông, an ninh xã hội. Tăng cường các biện pháp tấn công trấn áp tội phạm, nhất là đấu tranh với băng, nhóm tội phạm sử dụng vũ khí gây án, tội phạm ma túy, tội phạm công nghệ cao, tăng cường tuần tra kiểm soát kiểm chế tai nạn giao thông.

- Ban Chỉ huy Quân sự Huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

Duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang. Tăng cường công tác huấn luyện, diễn tập của lực lượng; tập trung chỉ đạo thực hiện đạt kết quả tốt công tác diễn tập khu vực phòng thủ và diễn tập khu vực phòng thủ, cấp huyện và cấp xã theo kế hoạch. Phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, có phương án xử lý tốt mọi tình huống phát sinh trên các tuyến, địa bàn.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các phòng ban và Chủ tịch UBND các xã căn cứ vào Kế hoạch của UBND huyện và trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động, khẩn trương triển khai thực hiện ở địa phương, đơn vị mình. Tập trung chỉ đạo điều hành quyết liệt, kịp thời xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền và đề xuất cấp trên giải quyết những vấn đề phát sinh. Tổng hợp, đánh giá, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện hàng tháng, hàng quý, cuối năm gửi về phòng Tài chính-Kế hoạch.

2. Giao phòng Tài chính-Kế hoạch chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này và tổng hợp, đánh giá, báo cáo UBND huyện tại các cuộc họp UBND thường kỳ hàng tháng, hàng quý và cuối năm, đồng thời gửi báo cáo về sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

Nơi nhận:

- CT, PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện;
- UBND các xã;
- Lưu: VT *Lb*



CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Hà